

HƯỚNG DẪN

Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 999-HD/SGD&ĐT ngày 10/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” (sau đây viết tắt là Kết luận số 120) gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý (nhất là người đứng đầu), đảng viên, giáo viên và nhân viên trong thực hiện Kết luận số 120, các văn bản có liên quan gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang lần thứ XXV. Nội dung tập trung là các quan điểm trong Chỉ thị số 30- CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, các nhiệm vụ trong Kết luận số 120 và nội dung liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là:

- Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân;

- Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”;

- Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ. Cấp ủy, đội ngũ đảng viên, viên chức nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội. Đảng và Nhà nước ban hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của Nhân dân;

- Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng đội ngũ viên chức; động viên Nhân dân tham gia phát triển kinh tế; góp phần quản lý xã hội thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các hoạt động tự quản cộng đồng; xây dựng, quản lý, thụ hưởng văn hóa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, ngoại giao nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân;

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh những cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của Nhân dân.

Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện, cơ chế để khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong quá trình phát triển, nâng cao năng lực, tích cực tham gia, phát huy tốt vai trò làm chủ, khơi dậy được sức sáng tạo, nguồn lực trong Nhân dân.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120, trọng tâm là:

a) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Kết luận số 120, giai đoạn 2021 - 2025 gắn với các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở từng đơn vị.

b) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền làm chủ của Nhân

dân (Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo,...).

c) Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ quản lý, đảng viên trong thực hành dân chủ. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về tiếp dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cấp cơ sở, quan tâm xử lý những vụ việc đông người, phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân.

d) Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức trong đơn vị, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tạo điều kiện để mỗi cá nhân trong đơn vị phát huy quyền làm chủ, nâng cao năng lực làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng cường sự tham gia có hiệu quả của người dân trong các hoạt động tự quản cộng đồng (Ban Thanh tra nhân dân, ...).

e) Gắn việc thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp với dân chủ đại diện, đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; động viên mỗi cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân.

f) Quan tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trong Kết luận số 120. Kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, cửa quyền, dân chủ hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật, đạo đức xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ hoặc vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 120, đánh giá những mặt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận và công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, gắn với phát huy trách nhiệm của từng thành viên phù hợp với nhiệm vụ chính trị được phân công. Quan tâm xây dựng mô hình, điển hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu.

5. Tổ chức thực hiện: Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương về đảm bảo quyền làm chủ của cán bộ, viên chức thực

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm 2020 – 2025; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120 và các nội dung trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Hướng dẫn này.

Trên đây là hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

TRƯỞNG PHÒNG



Đào Thị Bích Ngọc